
- สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน   

สมัยวิสามัญท่ี  1  ประจำปี  2567 
วันอังคาร ที่  30 เมษายน  พ.ศ. 2567  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 
******************** 

ผู้มาประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนั่น  ใสแสง ประธานสภา อบต.ชีบน  สนั่น  ใสแสง   

2 นายจรุง  แววตะคุ รองประธานสภา  อบต.ชีบน จรุง  แววตะคุ   

3 นางดอย  ลุนชัย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 1 ดอย  ลุนชัย   

4 นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2 ยุพิน  ขวัญชัยภูมิ  

5 นายปรีชา  วงศ์จักษุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4 ปรีชา  วงศ์จักษุ  

6 นายบัญชา  อินาวัง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5 บัญชา  อินาวัง  

7 นายสมรัก  สิมมามิตร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6 สมรัก  สิมมามิตร  

8 นายวาริน  วุ้นชีลอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7 วาริน  วุ้นชลีอง  

9 นางพรประภา  ดนตรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8 พรประภา  ดนตรี   

10 นางจำปี  ขานสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9 จำปี  ขานสันเทียะ  
11 นายบุญทัน  แววตะคุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 บุญทัน  แววตะคุ   

12 นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิก อบต.  หมู่ที1่2 จิราภรณ์  คำห้วยแย้   

13 จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม เลขานุการสภาอบต.ชีบน ชัยชุมพล  ทองแย้ม  
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม     
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเมธา  คุ้มหมู่ นายก อบต.ชีบน เมธา  คุ้มหมู่   
2 นายสงัด  เศษจัตุรัส รองนายก อบต.ชีบน สงัด  เศษจัตุรัส   
3 นายวิเวช  จ่าชัย รองนายก อบต.ชีบน วิเวช  จ่าชัย   
4 นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ เลขานุการนายก อบต.ชีบน วิษณุชัย  นามหนองอ้อ   
5 นางสุจิรา  ป้องขันธ์ ผ.อ.รพ.สต.ยางนาดี สุจิรา  ป้องขันธ์  
6 นางสมจิตร์  แสงงามซึ้ง ผู้ใหญ่บ้านหนองอ้อ  หมู่ที่ 12 สมจิตร์  แสงงามซึ้ง  
7 นายธวัชชัย  ระหันสิม หมู่ 7 ธวัชชัย  ระหันสิม  
8 นางรัตนา  ศิริชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี รัตนา  ศิริชาติ  



-1- 
 

เริ่มประชุมเวลา   
09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสนั่น  ใสแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 

-ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนมีความจำเป็นต้องดำเนินการประชุมเพ่ือ
พิจารณาโครงการเร่งด่วนจึงได้เชิญสมาชิกทุกท่านประชุมในวันนี้ประกอบกับหลังจากปิด
ประชุมจะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพหลังจากนี 

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัย สามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2567 
เมื่อวันที่  19  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

 

ที่ประชุม 
 

-รับรองรายงานการประชุมสมัย สามัญท่ี  1 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2567 
เมื่อวันที่  19  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 
 
 

กระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี - 
 
เรื่องเสนอใหม่ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 
 
จ่าเอกขัยขุมพล  ทอง
แย้ม 
เลขานุการสภา  อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  ขอโอน/แก้ไข  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามข้อบัญญัติงบประมาณ  รายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 
-ด้วยตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ในหมวดครุภัณฑ์สำนักงานและ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวมีความจำเป็นที่จะต้องขอแก้ไขและโอนงบประมาณรายจ่าย
ดังนี้ 
-โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลังงบบุคลากรตั้งจ่ายไว้ 748 ,920 
บาทยอดคงเหลือก่อนโอน 296 ,920 บาทโอนรถครั ้งนี ้ 22 ,720 บาทคงเหลือ 
274,200 บาท  
-โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่  
1. ชุดโต๊ะทำงานเข้ามุมจำนวน 1 ชุดตั้งจ่ายไว้ 8,550 บาท 
2. อ่างล้างจานแบบตู้เก็บของในครัวจำนวน 1 ชุด 8,990 บาท 
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3. อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 3 ชั้นตั้งจ่ายไว้ 5,180 บาทจำนวน 2 ตัว 
รายละเอียดตามบันทึกขออนุมัติงบดำเนินการโอน ที่ ชย 72201/- ลว. 29 เมษายน 
67 
 
รายละเอียดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 
แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1. ชุดโต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายไว้ 8,550 บาท 
เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 
โต๊ะทำงานขนาด 180x140x75 ชม. 
-ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดขอบด้วย PVC Edge เคลือบผิวด้วยเมลามีน 
-หน้า TOP โต๊ะหนา 25 มม. 
-ประกอบด้วยโต๊ะทำงาน 3 ตัว ดังนี้ 
- โต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x75 ชม. จำนวน 1 ตัว 
- โต๊ะเข้ามุม ขนาด 60x60x75 ชม. จำนวน 1 ตัว 
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 ชม. จำนวน 1 ตัว 
(ราคาตามท้องตลาด) 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1. อ่างล้างจานแบบตู้เก็บของในครัว จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายไว้ 8,990 บาท 
เพ่ือจัดซื้ออ่างล้างจานแบบตู้เก็บของในครัว จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตู้ขนาด 100x186x56 ชม. 
- มีอ่างล้างจานสแตนเลส มีก๊อกน้ำ และระบบน้ำดี-น้ำทิ้งภายในตู้ 
- หลังตู้และชั้น เป็นอลูมิเนียม 
- ด้านหน้าบานเป็นบานเกร็ด 
(ราคาตามท้องตลาด) 
2. อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 3 ชั้น ตั้งจ่ายไว้ 5,180 บาท 
เพ่ือจัดซื้ออ่างล้างจาน แบบ 2 หลุม 3 ชั้น จำนวน 2 ตัวๆละ 2,590 บาท มีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
- มีขนาด 120x40x80 ชม. 
- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม 
- มีอ่างล้างจาน 2 หลุม มีที่พักจาน 2 ชั้น 
(ราคาตามท้องตลาด) 
 
 
 



 
 
นายปรีชา  วงค์จักษุ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
นางรัตนา  ศิริขาต ิ
นักวิชาการเงินและบัญชี 
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-จากที่ได้รับฟังคำชี ้แจงในการขอโอนงบประมาณอะไรจ่ายครุภัณฑ์สำนักงานและ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเห็นว่ามีความจำเป็นและใช้งบประมาณไม่มากก็เห็นสนับสนุน
ให้โอนได ้
 
-ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ขอโอน/แก้ไข  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                 จำนวน    0  เสียง 
 
5.2  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 
-ขอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายการการเงินยอดเงินสดฝาก
ธนาคารณวันที่ 30 กันยายน 2566 38,694,100.53 บาท  หากดูจากเอกสารเรามี
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ 10,062,761.42 บาท (รายละเอียดเงินสะสม ตามหนังสือ
รายงานพิส ูจน ์ยอดเง ินสะสมที ่สาใรถนำไปใช ้ได ้ตามรายงานการเง ิน  ท ี ่  ชย 
72202/158 ลว. 17 เมษายน 2567) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.ชีบน 
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-ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชิ้นบนได้รับรายงานจากผู้นำว่าประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนมาจากการสัญจรของถนนหนทางที่มีความเสียหายมากซึ่งโครงการที่ขอใช้เงิน
สะสมในครั้งนี้เป็นงบประมาณที่ตกค้างห่างจากการใช้จ่ายในคราวก่อนเนื่องจากประมาณ
การพึ่งแล้วเสร็จงบประมาณก็จะเป็นของบ้านหนองอ้อและโนนนาพวงรายละเอียด
โครงการมีทั้งหมด 8 โครงการด้วยกัน  ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 ซอยภายในหมู่บ้าน 
งบประมาณท้ังสิ้น 124,200 บาท 
กว้าง 3-4 เมตร ยาว 1,089 เมตร หนาเฉสี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,140 
(ตามแบบ อบต.ชีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ข้อ 211) 
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 สายห้วยหลัว 
งบประมาณท้ังสิ้น 351,600 บาท 
- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,200 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ชีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ข้อ 212) 
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 สายนาใหญ่ 
งบประมาณท้ังสิ้น 499,500 บาท 
- กว้าง 3-5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,8750 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ซีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ข้อ 112) 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 สายคลองไม้เปราะ 
งบประมาณท้ังสิ้น 493,100 บาท 
- กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,315 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,975 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ชีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 ข้อ 14) 
5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 สายท่ากระฮาด 
งบประมาณท้ังสิ้น 398,200 บาท 
- กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,995 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ชีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 ข้อ 13) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจรุง  แวตะคุ 
รองประธานภา อบต. 
 
 
 
นายปรีชา  วงค์จักษุ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
 
นายบุญทัน  แววตะคุ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
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6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9 สายไร่นายจันทร์-นายจอม 
งบประมาณท้ังสิ้น 140,100 บาท 
- กว้าง 3.50 เมตร ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,590 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ซีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ข้อ 235) 
7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9 สายสวนปาสม 
งบประมาณท้ังสิ้น 110,200 บาท 
- กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,850 ตารางเมคร  (ตามแบบ อบต.ซีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ข้อ 234) 
8.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 สายคุ้มบ้านโคก 
งบประมาณท้ังสิ้น 495,000 บาท 
- กว้าง 5.00 เมตร ยาว 880 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,400 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ชีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2566 หน้า 6 ข้อ 11) 
-รวมทั้งสิ้น  จำนวน  8  โครงการ  เป็นเงิน  2,644,800  บาท (สองล้านหกแสนสี่
หม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน 
 
-จากการชี้แจงของท่านนายกจะเห็นว่าโครงการจะตกอยู่ที่หมู่ 8 บ้านโนนนาพวง  หมู่ 9 
บ้านใหม่น้องแดง  หมู ่ที่ 1,12 บ้านหนองอ้อ  ครั ้งแรกก็ไม่มีความเข้าใจว่าเหตุใด
งบประมาณจึงตกเฉพาะ 3 หมู่บ้านแต่พอเห็นการรายงานเงินสะสมก็ยังเชื ่อมั ่นว่า
สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขให้บ้านอื่นๆต่อไปได้อีก 
 
-ได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับรายละเอียดประมาณการของโครงการเห็นแล้วก็อยาก
ให้บริหารได้หารือล่วงหน้าจะได้พิจารณาโครงการของบ้านอื่นๆด้วยเช่นกัน 
 
-เห็นรายละเอียดแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เนื่องจากขาดการปรึกษาหารือก่อนที่จะ
มีการเสนอโครงการ  เพราะอย่างที่ทราบโครงการจะกระจุกตัวอยู่ที่บ้านหนองอ้อโนนนา
พวงกรณีของหนองกระทุ่มในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกหากโครงการไม่ได้ตกที่บ้านของ
ตนเองก็จะถูกพี่น้องประชาชนตำหนิเอาได้  ถึงอย่างไรก็อยากให้ฝ่ายบริหารได้การันตวี่า
ในการขอใช้เงินสะสมในรอบที่ 2 จะสามารถใช้ได้ในทันท่วงทีเพื่อการแก้ไขปัญหากับ
บ้านอื่นๆด้วยในคราวเดียวกัน  ผมขอยกตัวอย่างถนนของบ้านหนองกระทุ่มเป็นถนนที่อยู่
ในเขตป่าถนนเป็นป่า 821 เป็นป่าชุมชนไม่ได้เป็นถนนที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ  ขอให้
พิจารณาเส้นหนองกระทุ่ม-สงแคน เดินแห้วซึ่งเคยเสนอขอแต่ ผ.อ.ช่างยังไม่ได้ดำเนินการ
ให้ฝากบริหารอย่าทอดทิ้งสมาชิกให้ปรึกษาหารือหาทางแก้ไขให้ด้วย 



 
 
นางสาวจิราภรณ์  คำห้วย
แย้ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 
 
 
 
 
 
นางพรประภา  ดนตรี 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
 
 
 
นายปรีชา  วงค์จักษุ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
นายวาริน  วุ้นชีลอง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
 
 
นายบัญชา  อินาวัง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
 
 
นายบุญทัน  แววตะคุ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
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-แม้ว่าโครงการจะกระจุกตัวที่ 3 หมู่บ้านแต่เป็นถนนที่ทางหมู่บ้านหนองอ้อโนนนาพวง
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งขาดโอกาสในการพัฒนามาพอสมควรเนื่องจากการช่วยเหลือ
ในคราวที่แล้วทางกองช่างไม่สามารถประเมินและประมาณการได้ครบถ้วนตามกำหนด  
ทำให้หนองอ้อและโนนนาพวงจึงเสียสละให้กับบ้านอ่ืนๆก่อน  ครั้งนี้ก็ขอความเห็นใจจาก
เพื่อนๆสมาชิกได้ให้การสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาถนนของสายบ้านหนองอ้อโนนนา
พวงในครั้งนี้ 
 
-เช่นเดียวกันกับสมาชิกบ้านหนองอ้อในฐานะที่เป็นสมาชิกบ้านโนนนาพวงยืนยันว่า
โครงการที่ผู ้บริหารได้นำเสนอเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องก็ต้องขอความเห็นใจจากเพื่อนสมาชิกได้ให้การสนับสนุนให้ความ
เห็นชอบโครงการด้วย 
 
-หากเพ่ือนสมาชิกทั้ง 2 หมู่ไม่ว่าจะเป็นหนองอ้อและโนนนาพวงมาร้องขอเราก็จะให้การ
สนับสนุนแต่หากในคราวต่อไปมีการเสนองบประมาณก็อยากให้ได้ให้การสนับสนุนทาง
เห็นได้ด้วยเช่นกัน 
 
-การขอใช้เงินสะสมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องนอกจากเรื่องของถนน
หนทางแล้วเราสามารถที่จะทำเป็นโครงการไฟส่องสว่างได้หรือไม่เพราะว่าเป็นความ
เดือดร้อนและความต้องการของพ่ีน้องด้วย 
 
-โครงการที่ขอใช้เงินสะสมในส่วนของยางนาดีได้รับประโยชน์ทั้ง 2 หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็น
ยางนาดีหมู่ 5 และยางนาดีหมู่ 10 เราสามารถที่จะทำเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่เพื่อที่จะให้
โครงการได้รับประโยชน์ตลอดสายฝากบริหารนำพิจารณาต่อไปด้วย 
 
-หากดูโดยรวมคาดว่าสมาชิกมีเหตุมีผลน่าจะให้ความเห็นชอบต่อบริหารที่ได้เสนอ
โครงการถึงอย่างไรก็อยากให้บริหารได้พิจารณาขอบคุณสภาในการที่ช่วยยกมือผ่านให้
ฝ้ายบริหารมาโดยตลอด 

  
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.ชีบน 
 
 
 
 
 
 

 -อย่างที่นำเรียนในเบื้องต้นว่าโครงการที่ขอในครั้งนี้เนื่องจากไม่ทันในรอบที่แล้วกับบา้น
หนองอ้อได้รับงบประมาณในคราวที ่แล้วเพียง 80,000 บาทบ้านโนนนาพวงได้รับ
งบประมาณ 90,000 บาทและบ้านหนองอ้อหมู่ที่ 1 ได้รับงบประมาณ 100,000 บาท
การขอใช้งบประมาณครั้งนี้จึงจะตกมายังหมู่บ้านทั้ง 3 ก็ขอความเห็นใจสมาชิกสภากับ
สมาชิกทั ้ง 3 หมู ่บ้านด้วย  แต่ถ้าเกิดอยากให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจาย
งบประมาณเราอาจจะใช้วิธีพิจารณาจากฐานของภาษีของแต่ละหมู่บ้านเอามาประกอบ
ในการจัดสรรงบประมาณ  กับโครงการนี้เป็นโครงการเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและ
รูปแบบประมาณการก็เพ่ิงแล้วเสร็จจึงต้องนำเสนอในรอบนี้  ก็ฝากถึงสมาชิกสภาได้ 



 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
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พิจารณาร่วมกัน  ส่วนการที่ไม่ได้หารือร่วมกันก่อนเนื่องจากเร่งด่วนด้วยกับหากล่าช้า
เกรงพายุฝนเข้าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการจึงขออภัยที่ต้องเร่งรัดขนาดนี้ 

 
จากการพิจารณาเบื้องต้นมีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่หากไม่มีจะ
ขอความเห็นชอบพิจารณาเป็นรายโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 ซอยภายในหมู่บ้าน 
งบประมาณทั้งสิ้น 124,200 บาท 
กว้าง 3-4 เมตร ยาว 1,089 เมตร หนาเฉสี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,140 
(ตามแบบ อบต.ชีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ข้อ 211) 
--ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                 จำนวน    0   เสียง 
 
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 สายห้วยหลัว 
งบประมาณทั้งสิ้น 351,600 บาท 
- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,200 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ชีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ข้อ 212) 
--ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                 จำนวน    0   เสียง 
 
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 สายนาใหญ่ 
งบประมาณทั้งสิ้น 499,500 บาท 
- กว้าง 3-5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,8750 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ซีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ข้อ 112) 
--ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                 จำนวน    0   เสียง 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
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4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 สายคลองไม้เปราะ 
งบประมาณทั้งสิ้น 493,100 บาท 
- กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,315 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,975 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ชีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 ข้อ 14) 
--ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                 จำนวน    0   เสียง 
 
5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 สายท่ากระฮาด 
งบประมาณทั้งสิ้น 398,200 บาท 
- กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,995 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ชีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 ข้อ 13) 
--ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                 จำนวน    0   เสียง 

6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9 สายไร่นายจันทร์ -นาย
จอม 
งบประมาณทั้งสิ้น 140,100 บาท 
- กว้าง 3.50 เมตร ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,590 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ซีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ข้อ 235) 
--ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                 จำนวน    0   เสียง 
 
7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9 สายสวนปาสม 
งบประมาณทั้งสิ้น 110,200 บาท 
- กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,850 ตารางเมคร 
(ตามแบบ อบต.ซีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ข้อ 234) 



 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.ชีบน 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
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--ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                 จำนวน    0   เสียง 

 
8.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 สายคุ้มบ้านโคก 
งบประมาณทั้งสิ้น 495,000 บาท 
- กว้าง 5.00 เมตร ยาว 880 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,400 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ชีบน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2566 หน้า 6 ข้อ 11) 
--ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                 จำนวน    0   เสียง 
 
-ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้พูดคุยกันบนพ้ืนฐานของหลักการและเหตุผลผม
ในฐานะที ่เป ็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีพบนการันตีว ่าในคราวต่อไปจะ
ปรึกษาหารือและจะหาทางแก้ไขปัญหาให้กับทุกๆบ้านอย่างได้รับความเป็นธรรมอย่าง
ทั่วถึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบในการขอใช้งบประมาณเงินสะสมในครั้ง
นี้ขอขอบพระคุณ 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 
-ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ด้อยโอกาสที่ประสบอุทกภัยราย
นางสาวสฤษดิ์สุดที่สายในวันพรุ่งนี้ที ่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 นโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดนายอนันต์นาคนิยมจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบจึงขอเชิญทุก
ท่านได้ร่วมและให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด  สำหรับการแต่งกายเชิญชวนสวมเสื้อ
เหลืองเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพียงกัน  สำหรับการประชุมสมัยวิสามัญนี้ก็คงไม่มีวาระ
ใดที่ค้างหรือท่ีจะต้องพิจารณาแล้วจึงขอปิดประชุมสมัยวิสามัญท่ี 1 ประจำปี 2567 
-ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ ทำให้การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
เสร็จเรียบร้อย  สามารถนำผลการพิจารณาไปดำเนินการต่อไปได้  และสั่งปิดประชุม 
 

-ผู้มาประชุม        13   คน 
-ผู้เข้าร่วมประชุม    8   คน 
-ผู้ลาประชุม          -   คน 
-ผู้ขาดการประชุม   -    คน 
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ลงชื่อ  จ.อ.                             ผู้จดรายงานการประชุม 
            ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม ) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปรีชา  วงศ์จักษุ ) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4 
 
 
ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสมรัก  สิมมามิตร ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
 
 
ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพรประภา  ดนตรี ) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 
 
ลงชื่อ                                    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (  นายสนั่น  ใสแสง ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

  
  
  
  
 

 


